



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ยันโครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ฉลุย ผลผลิตต่อไร่เพิ่มราคาดี-เกษตรกร...	แนวหน้า
2. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
3. เตือนถูกลวงโอนคืนเงิน	เดลินิวส์
4. 'กรุงเทพฯ-ออมสิน'รับไม้ต่อ 18พค.รับร้องเยียวยา5พัน	มติชน (กรอบบ่าย)
5. ภาพข่าว: นายอนันต์ สุวรรณรัตน์	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
6. คลังแนะ4กลุ่ม	แนวหน้า
7. คาราวานผลไม้สหกรณ์ช่วยชาวสวน	มติชน
8. คอลัมน์: ถูกทุกข้อ	ไทยโพสต์
9. ต่อคิวเช็กอินไทยชนะห้างแตกเปิดวันแรกคนแน่น	ข่าวสด
10. 'บิกตู'หัวโตะชง2มาตรการเคาะแก้'บินไทย'	มติชน
11. ก.คลังแย้ง'มาตรการใหม่'อุ้มกลุ่มเปราะบางล้นเพิ่มอีก1พัน	มติชน
12. 'คลัง'เคลียร์เงินเยียวยา5พัน แจกเพิ่มคนแก่-พิการ-ไร้บ้าน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14265 หน้า : 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว : สศก.ยันโครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ฉลุย ผลผลิตต่อไร่เพิ่มราคาดี-เกษตรกรพอใจ

# สศก.ยันโครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ฉลุย ผลผลิตต่อไร่เพิ่มราคาดี-เกษตรกรพอใจ

**นางอัญญา ตรีไช รองเลขาธิการ**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)**

เปิดเผยผลการติดตามดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งกรมการข้าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ ความมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2560-2564 โดย สศก.ติดตามผลดำเนินการระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560 - 2562) พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 107,354 ราย พื้นที่ 962,570 ไร่ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องต่างๆ อาทิ การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ การผลิตตามกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และการใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยปี 2563 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ผ่านการประเมินในระยะปรับเปลี่ยนและจะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand 80s กลุ่ม 16,504 ราย คิดเป็นพื้นที่ 172,570 ไร่

จากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนมีนาคม พบว่า เกษตรกร 65% สามารถนำความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์มาปฏิบัติได้ทั้งหมด และอีก 32% นำความรู้บางเรื่องมาปรับใช้



อัญญา ตรีไช

ได้แก่ ทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ใช้สารชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช จัดการแหล่งน้ำและทำแนวกันชน ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรเอง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังประสบปัญหาการผลิต เช่น ขาดเงินทุน อายุมาก ขาดแคลนแรงงานและแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวย

ส่วนด้านผลผลิตพบว่า ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอินทรีย์ในปีแรกจะลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากหยุดใช้สารเคมี แต่ปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่เข้าสู่อินทรีย์เต็มตัว จะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากพื้นดินได้รับการฟื้นฟูปรับสภาพจากเคมีเป็นอินทรีย์ มีการปรับปรุงดินต่อเนื่องควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม สำหรับราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ยพบว่า ไม่ค่อยผันผวนและมีราคาสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบ

ทั่วไปประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อตัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวและกำหนดชนิดข้าวในการรับซื้อของโรงสี

ขณะที่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเองสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้โรงสี หรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวแดง รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมุดตำเหมาชนเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องเพาะงอกและน้ำข้าวกล้องอินทรีย์ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ปลาอินทรีย์และหมูดำอินทรีย์

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจการดำเนินงานโครงการระดับมาก ดังนั้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระยะต่อไป นอกจากส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต ควรส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องมีแผนประชาสัมพันธ์ มีช่องทางตลาดให้กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็นงานที่ต้องประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14265 หน้า : 8(ล่าง)



สถานการณ์ผลไม้ขณะนี้ ยังมีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทุเรียน ที่ก่อนหน้านี้เกษตรกรกังวลว่าอาจจะล้มตลาด เพราะจีนซึ่งเป็นตลาดหลักจะชะลอการรับซื้อ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะที่คนไทยเองก็คาดหวังว่าจะได้กินทุเรียนราคาถูกในปีนี้ แต่ปรากฏว่า ทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงและแรงเหมือนเดิม ในตลาดยังขาย 150-170 บาทต่อกิโลกรัม กันเลยทีเดียว ทำเอาคอทุเรียนผิดหวังกันไปตามๆ กัน แต่สำหรับเกษตรกรก็น่าจะยังพออึดได้ เพราะในส่วนของกาส่งออกไปยังจีน ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ และปีนี้ยังถือว่าโชคดีที่ทางจีนยังเปิดด่านทางบกให้เพิ่มอีก 2 ด่าน คือด่านคังชิ่ง และด่านรถไฟผิงเสียง ซึ่งมีผลมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จากเดิมที่เปิดอยู่ 2 ด่าน คือ ด่านไมหันและด่านโฮยอ้อกวัน ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาของกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ได้เจรจากับกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อขอเปิดด่านทางบกเพิ่มจนประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นผลดีไม่ใช่เฉพาะการส่งออกทุเรียนเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่ผู้บริโภคจีนนิยมด้วย ก็น่าจะช่วยระบายผลผลิตผลไม้ของไทยอยู่ได้ไม่น้อย เพราะปีนี้ตัวเลขปริมาณผลผลิตภาพรวมที่รายงานโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาก็คือทุกชนิด

หากจะหวังเพียงกำลังการบริโภคภายในประเทศเพียงอย่างเดียวคงระบายผลผลิตไม่หมด

ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์การผลิตไม้ผลโดยรวมของปี 2563 ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานพบว่า ผลไม้ภาคเหนือ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2563) ได้แก่ ลำไย (5 จังหวัด) และลิ้นจี่ (4 จังหวัด) คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยคาดว่า ลำไยจะมีผลผลิต 662,132 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิตในฤดู 411,299 ตัน และผลผลิตนอกฤดู 250,833 ตัน และลิ้นจี่ จะมีผลผลิต 28,676 ตัน ส่วนผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 63) ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยทุเรียน จะมีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุด จะมีผลผลิต 212,345 ตัน เงาะ จะมีผลผลิต 210,637 ตัน และลองกอง จะมีผลผลิต 22,454 ตัน และผลไม้ภาคใต้ ปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค. 2563) ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าทุเรียนจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่มังคุด เงาะ และลองกอง จะมีผลผลิตลดลงจากปี 2562 โดยทุเรียน จะมีผลผลิต 560,675 ตัน มังคุด จะมีผลผลิต 167,252 ตัน เงาะ จะมีผลผลิต 66,368 ตัน และลองกอง จะมีผลผลิต 70,742 ตัน

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ที่จีนได้มีการเปิดด่านเพิ่มอีก 2 ด่าน นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ก็ได้แจ้งข่าวมาว่า ได้รับรายงานว่าได้เริ่มมีการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากไทยล็อตแรกผ่านด่านตรวจพืชนครพนม กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำผลไม้ออกไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า  
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 14265 หน้า : 8(ล่าง)

เข้าสู่ด่านรถไฟผิงเสียงของจีนเป็นครั้งแรกแล้วจำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยแยกเป็นตู้เรือนจำนวน 1 ตู้ ปริมาณ 15,240 กิโลกรัม มูลค่า 2,079,380 บาท มังคุดจำนวน 3 ตู้ ปริมาณ 64,072 กิโลกรัม มูลค่า 4,505,400 บาท รวมมูลค่าการส่งออกในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 6,584,760 บาท โดยสินค้าในล็อตแรกนี้ ได้เดินทางถึงด่านรถไฟผิงเสียงของจีนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำหรับด่านรถไฟผิงเสียงเป็นด่านสากลที่สามารถรองรับการเข้าออกของผู้คนและสินค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นด่านรถไฟที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศุลกากรของจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้ทางรถไฟจากต่างประเทศเพียงแห่งเดียว ของเขตกว่างซีซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศุลกากรผิงเสียง และมีแผนรองรับผลไม้ไทยในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปี ด้วยการจัดรถไฟวันละ 4 ขบวนเดินทางจากสถานีตั้งคังของเวียดนาม เข้ามายังสถานีรถไฟผิงเสียง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถรองรับผลไม้ไทยได้วันละ 60-70 ตู้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ส่งออกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทยอีกด้วย...ขุนเกษตรฯ เห็นว่ามีข่าวดีๆ แบบนี้ จึงหยิบยกขึ้นมารายงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร ให้พอได้ผ่อนคลายความกังวลและความเครียดจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กันได้บ้าง

**ขุนเกษตรฯ**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : เดือนถูกกลางโอนคืนเงิน

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 25785 หน้า : 1(ล่างขวา), 2

# เดือนถูกกลางโอนคืนเงิน

## รทส.ยันชัด ไม่ส่งSMS ให้เด็ดขาด

ระวังมิจฉาชีพ! ธ.ก.ส.  
เตือนเกษตรกร-ชาว  
บ้านถูกหลอกโอนเงิน  
เสียยา แฉใช้วิธีส่ง  
เอสเอ็มเอสขอข้อมูล  
แจ้งโอนผิดให้โอนเงิน  
คืน ย้ำ ♦อ่านต่อหน้า 2

## ลวงโอน □ ต่อจากหน้า 1

อย่างหลงเชื่อ-ธนาคารไม่มีนโยบายส่งเอสเอ็มเอส  
เด็ดขาดด้านคลังเร่งช่วยเหลือผู้มีปัญหาแบบ  
อัตโนมัติโดยไม่ต้องไปร้องเรียนผ่านธนาคาร  
บัญชีไม่ตรงเตรียมรับเงิน 5.9 แสนราย 19 พ.ค.นี้  
ส่วนหัวหน้าเกษตรกรได้คืนสิทธิ-รับเงิน 20 พ.ค.  
คลัง-พม.ชงกลั่นกรอง-กรม.ชอจบ 3-4 หมื่น

ล้าน แจกคนแก่-เด็ก-พิการ-ไร้บ้าน-คน  
ตกหล่น 1 พันบาท 3 เดือน เริ่มเดือน มิ.ย.นี้บัตร  
คนจนรอรุ่นต่อไป แต่เด็กต่ำกว่า 18 ปีเห็นแน่นอน  
“จิราวุธ” ชู “หม่อมเต่า” 19 พ.ค. เป็นแกนนำ  
บุกทำเนียบร้องเงินเยียวยาผู้ประกันตนช้อคขาด  
ขณะที่ “คูสิดโพธิ์” เผยผลสำรวจประชาชนยุค  
โควิดระบาด ทำรายได้ลด-หนี้สินเพิ่ม

♦ **ระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน**  
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายอภิรมย์ สุข  
ประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า สืบ  
เนื่องจากในเดือน พ.ค. ธนาคารได้มีการจ่ายเงิน  
มาตรการของรัฐช่วยเหลือประชาชนมากมาย  
เช่น การจ่ายเงินเยียวยาคนไม่กินเงินเยียวยา  
เกษตรกร 15,000 บาท เดือนละ 5,000 บาท  
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงิน อสม.  
และการจ่ายเงินประกันรายได้ปลาล้มกินัน ซึ่ง  
อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหลอกกลางแอบอ้าง  
หาประโยชน์ให้ตนเอง ด้วยการส่งเอสเอ็มเอส  
แจ้งการโอนเงินผิดบัญชี แล้วระบุบัญชีให้  
เกษตรกร ลูกค้า และประชาชนทั่วไปโอน  
เงินคืน รวมถึงการหลอกกลางขอหมายเลขบัตร  
ประชาชน หมายเลขบัญชีเงินฝาก ขอรหัสไอทีที่

## ♦ ไม่ส่งเอสเอ็มเอสขอข้อมูล

หรือแม้กระทั่งการขอรหัสบัตรเอทีเอ็ม  
“ธ.ก.ส.ขอแจ้งเดือนถูกค่า เกษตรกร  
และประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังมิจฉาชีพเข้า  
มาหลอกกลาง และอย่าหลงเชื่อโอนเงินหรือให้  
ข้อมูลอื่นใดเด็ดขาดเพราะธนาคารไม่มีนโยบาย  
ส่งเอสเอ็มเอสไปขอข้อมูลเกษตรกร ลูกค้า และ  
ประชาชนทั่วไป หากพบเห็นการกระทำผิด  
โปรดเก็บข้อมูลวิธีการหลอกกลางแจ้งมายังธนาคาร  
หรือโทรศัพท์สอบถามธนาคาร โทร. 0-2555-  
0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเร่งดำเนินการ  
เอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป”

## ♦ คลังเร่งแก้ปัญหาอัตโนมัติ

ด้านภยฉัตร แสงสัททิพย์ ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก  
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขอแนะนำให้  
ประชาชนที่ยังมีปัญหาลงทะเบียนรับเงิน 5,000  
บาท ในกลุ่มที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียน  
1 ล้านราย กลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะ  
ข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน 1.7 ล้านราย และ  
กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับคืนสิทธิ  
อีก 4.7 แสนราย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้อง  
เรียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน



▲น้ำใจงาม...บูม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตาราพิสิกร ประธานองค์กรทำดีนำทีมงานลงพื้นที่ชุมชนทุ่งรวงทอง  
พัฒนาแบบชะโด เขตคลองสามวา นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : เตือนถูกลงโอนคืนเงิน

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 25785 หน้า : 1(ล่างขวา), 2

หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 18-29 พ.ค. นี้ เพราะขณะกำลังแก้ไขปัญหาให้ทุกคนแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อโควิด ส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเงิน 5,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องมาเช่นกัน เพราะได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว และขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาใหม่ที่จะออกมาในอนาคต

#### ◆ กินสิทธิหัวหน้าเกษตรกร

ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชีไม่ตรง คลังจะทยอยโอนเงินให้ผู้ใช้ข้อมูลเรียบร้อยในวันที่ 19 พ.ค. นี้ อีก 5.9 แสนราย ส่วนที่เหลือ 4.3 แสนราย ขอแนะนำให้ผู้พร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชนซึ่งระบบจะตรวจสอบให้อัตโนมัติและโอนเงินเป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย คลังกำลังพิจารณาช่วยเหลือให้อยู่เช่นเดียวกับกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่เคยถูกตัดสิทธิ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรแล้ว คลังได้คืนสิทธิให้แล้วและกำลังพิจารณาให้อยู่ หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาวันที่ 20 พ.ค. นี้ โดยทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) ไม่เสียค่าธรรมเนียมตลอด 24 ชม.

#### ◆ แจกกลุ่มเปราะบางคนละพัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าการจัดทำมาตรการใหม่เพื่อเยียวยาให้กับกลุ่มที่ยังตกหล่นไม่ได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาลว่า ในสัปดาห์ที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนากลุ่มและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ คนชรา คนไร้บ้าน และผู้ได้รับผลกระทบทางสังคม ถูกเงิน ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อ 29 พ.ค. นี้ทันที โดยแนวทางจะเสนอใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาทแจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน และเริ่มแจกเงินได้เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป

#### ◆ เด็กต่ำกว่า 18 ปีแล้ว

ส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตร

ประชาชน 1.7 ล้านคน คลังกำลังตรวจสอบอยู่ ซึ่งเบื้องต้นได้ตัดสิทธิคนซ้ำซ้อนกับเกษตรกรและประกันสังคมไปแล้ว 6 แสนคน เหลือ 1.1 ล้านคน ซึ่งสุดท้ายน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิรับเงิน 5,000 บาท 3 เดือนได้หลักแสนคน ส่วนคนที่ไม่ผ่านสิทธิจะให้ข้ามมาตรการอื่นรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 2.4 ล้านคน รัฐก็จะช่วยเพิ่มแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นอะไร ยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 13.5 ล้านคน ยังไม่มีมาตรการออกมาในคอนเท็กซ์เพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง บัตรคนจน และคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อน และน่าจะมีคนผ่านสิทธิรวมประมาณ 12.5 ล้านคน โดยหากเคยได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือเยียวยาเกษตรกรไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเก็บครอบครัวนี้

#### ◆ ชาวสวนยาง 1.8ล. รอเยียวยา

นายจรงจักษ์ นวลพรมหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ กยท. รับแจ้งข้อมูลและรับชี้ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า ได้ดำเนินการเสร็จแล้วทุกพื้นที่ สรุปทะเบียนปัจจุบันมีเกษตรกร 1,823,588 ราย (ณ วันที่ 16 พ.ค. 63) โดย กยท. จะส่งรายชื่อทั้งหมดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวบรวมส่งกระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือโครงการเราไม่ทิ้งกันและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

#### ◆ ไม่ได้เงินเปิดรับอุทธรณ์

สำหรับลำดับการโอนเงินเยียวยารอบแรกเริ่มจ่ายเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงิน 1,053,196 ราย ส่วนรอบถัดไปคาดว่าจะมีการเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยจ่ายเงินปลายเดือน พ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินวันดังกล่าวจะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รับเงินวันดังกล่าวจะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไม่ได้เงินเยียวยา กยท. ได้เปิดให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์ เพื่อตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษา และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ ทั้งนี้ เพื่อรอมาตรการช่วยเหลือทบทวนสิทธิ อย่างไรก็ตามหากให้เกษตรกรชาวสวนยางรอผลการโอนเงินทั้ง 2 รอบก่อน หาก ธ.ก.ส. โอนเงินครบตามรอบแล้วเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินให้มาขออุทธรณ์ต่อไป

#### ◆ ปู "หม่อมเต่า" บุกทำเนียบ

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ องคมนตรี องคกรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน และกองทุน กล่าวถึงกรณีการที่ ม.ร.ว. จัตุรงคกุล โสภกุล รวบรวมแรงงาน ระบุว่าจะเพิ่มเงินว่างงานให้กับผู้ประกันตนในสถานการณ์โควิด-19 จากร้อยละ 62 ให้เป็นร้อยละ 75 ว่า ตนเห็นว่ากรณีเงินบางส่วนที่เป็นของถูกจ้างเองนั้นควรคืนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 3 เดือนทันที และเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่าดึงเวลาเพราะความเดือดร้อน ความเป็นความตายของประชาชนมีทุกวินาที อย่างที่บอกเวลาเพราะเป็นเงินของประชาชนวันที่ 19 พ.ค. นี้ หาก รวบรวมแรงงาน ยังคลานด้วยมดเข็มนาไม่เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกันตน ตนจะเป็แกนนำไปเรียกร้องเงินประกันสังคมให้ผู้ประกันตนถึงทำเนียบรัฐบาลแน่นอน

#### ◆ โพลระบุรายได้ลด-หนี้เพิ่ม

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง "รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม" โดยสำรวจประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,255 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค. 2563 จากการพิจารณาแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว บริการ และธุรกิจต่าง ๆ ในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ โคนแฉกจ้าง ขาดรายได้ แต่รายจ่ายและหนี้สินยังคงมีอยู่ทุกวัน สรุปผลได้ดังนี้ 1. "รายได้-หนี้สิน-เงินออม" ของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนโควิด-19 ระบุว่า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : เดือนกุมภาพันธ์เงิน

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 25785 หน้า : 1(ล่างขวา), 2

กับ ณ วันที่ 1.รายได้ประจำลดลง 25.16%  
2.รายได้พิเศษลดลง 35.38% 3.เงินออมลดลง  
27.91% และ 4.หนี้สินเพิ่มขึ้น 25.07%  
2. “5 รายจ่าย” ที่เพิ่มขึ้นคือ 1.ค่าน้ำ-  
ค่าไฟ เพิ่มขึ้น 68.53% 2.โทรศัพท์มือถือ/  
อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 44.89% 3.อาหารและ  
เครื่องคั้น เพิ่มขึ้น 40.27% 4.ยารักษาโรค/ค่า  
รักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้น 20.18%  
และ 5.บริจาค ทำบุญ เพิ่มขึ้น 14.22%

#### ◆ “บุญ-ปณัตตา” นิ่งอีแต๋นแจก

เมื่อเวลา 08.30 น. น.ส.ปนัดดาหรือ  
บุญ วงศ์ผู้ดี คาราวีธีกรและอดีตนางสาวไทย  
ประธานองค์กรทำดี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่  
ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด แขวง  
สามาตะวันออก เขตคลองสามวา นำเครื่อง  
อุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่  
กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช  
สบู่ ยาสระผม บรรจุถุงผ้า และหมวกผ้า ออก  
แจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่  
ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเน้นชุมชนที่อยู่  
ห่างไกลและไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลย  
ทั้งนี้ สำหรับชุมชนทุ่งรวงทองแบนชะโด  
ดังกล่าวเป็นชุมชนแถบชานเมืองกรุงเทพ  
มหานคร ที่การเดินทางค่อนข้างลำบากยังใช้รถ  
อีแต๋นโดยมีประชากรที่มีบ้านเลขที่จำนวน 88  
หลังคาเรือนและไม่มียานพาหนะที่ 30 หลังคา  
เรือน นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง  
และเด็กเล็กจำนวนมาก

#### ◆ มท.2 ให้กำลังใจอสม.ตรัง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย  
(มท.2) นำถุงยังชีพมาบริจาคให้แก่ตัวแทน  
ส่วนราชการ และกลุ่ม อสม.ในพื้นที่ จ.ตรัง

ณ บ้านพัก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา  
อ.เมือง จ.ตรัง ทั้งนี้ เพื่อแสดงความห่วงใยต่อ  
พี่น้องอสม.ที่เสียสละแรงกายแรงใจในการร่วม  
ต่อสู้กับภัยโควิด-19 ตลอดมาตั้งแต่เกิดวิกฤติ  
โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ในนามตัวแทนของ  
รัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้อง อสม.ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ  
ด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลาที่เกิด  
การระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจนถึงขณะนี้  
สามารถแก้ไขทำให้สถานการณ์ไปในแนวทางที่  
ดีขึ้น แต่ทั้งนี้เราต้องอยู่ในความไม่ประมาท  
สำหรับถุงยังชีพที่นำมาในวันนี้ ไม่ได้ใช้ข  
ประมาณของแผ่นดินแต่ได้รับบริจาคจากภาค  
เอกชนที่มีจิตศรัทธา

#### ◆ โรงทานวัดนาทวีช่วยปชช.

ที่วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา พลเรือ  
ตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขานุการ ศอ.บต.  
พร้อมคณะได้นำข้าวสารจำนวน 1 ตัน พร้อม  
อาหารแห้ง ถวายให้พระครูสุวัฒนภรณ์ รอง  
เจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี  
เพื่อให้โรงทานของวัดนาทวีได้นำไปปรุงอาหาร  
แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส  
โควิด-19 ซึ่งทางวัดนาทวีทำการแจกอาหาร  
กล่อง น้ำดื่ม ขมม ทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 500  
กล่องจนกว่าโรคโควิด-19 จะหมดไป โดยพล  
เรือตรีสมเกียรติ พร้อมคณะได้ร่วมแจกอาหาร  
กล่องที่บริเวณหน้าวัดนาทวีด้วยโดยมีประชาชน  
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 มายื่น  
รอรับอาหารกล่องกว่า 500 คน โดยทางวัด  
นาทวีได้เว้นระยะห่าง 1 เมตร พร้อมให้เจล  
ล้างมือกับประชาชนที่เข้าแถวรับข้าวกล่อง  
ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19.

# 'กรุงเทพฯ-ออมสิน'รับไม่ต่อ 18พค.รับร้องเยียวยา5พัน

## คลังแจ่งอ้อม4กลุ่ม13.5ล.คน พณ.ปลื้มส่งออกปศุสัตว์พุ่ง แนะเร่งบุกตลาดหลัง'โควิด'

'คลัง'แจ่งช่วยเหลือ 4 กลุ่มเข้าไม่ถึง  
ถึงมาตรการเยียวยา 13.5 ล้านคน  
แบงก์กรุงไทย-ออมสินเปิดรับร้อง  
เรียนเยียวยาเริ่ม 18 พ.ค.นี้

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

เยียวยา5พัน

### 4กลุ่มไม่ต้องร้องทุกข์เยียวยา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยมถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม โดยขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน 4 กลุ่มต่อไป นี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วและเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้น

เร่งแก้ข้อบัญญัติให้ตรงที่ลงทะเบียน

นายลวรณกล่าวว่า 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ จำนวนประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจะโอนเงินเยียวยาในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม จำนวน 5.9 แสนราย ในส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเร็ว ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

นายลวรณกล่าวต่อว่า 2.กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม

### 20พ.ค.เริ่มตรวจสอบสถานะ

"3.กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรแล้ว กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com)

ปุมสีเทา 'ตรวจสอบสถานะ'" นายลวรณกล่าว  
อาจมีมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม

นายลวรณกล่าวอีกว่า 4.กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

นายลวรณกล่าวว่า ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 รัฐบาลมีการตั้งศูนย์เยียวยาเพื่อช่วยเหลือทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการให้เงิน 5 พันบาท แต่จะมีมาตรการอื่นช่วยเหลือประชาชนทั้ง 66 ล้านคน แบ่งกลุ่มประชาชนเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มแรงงานในระบบประมาณ 11 ล้านคน ได้รับการเยียวยาผ่านประกันสังคม ลดเงินนำส่ง และชดเชยให้กับผู้ตกงาน 2.แรงงานอิสระ ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันล่าสุดผ่านเกณฑ์แล้ว 15 ล้านคน ให้ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน 3.เกษตรกร 10 ล้านคน เริ่มจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ให้ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน 4.กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจกว่า 3 ล้านคน รัฐบาลดูแลด้วยการไม่ลดวันทำงานไม่ลดเงินเดือน

รวมแล้วทั้ง 4 กลุ่มมีประมาณ 40 ล้านคน ตรงกับวัยแรงงานของไทย

### รพม.เคาะแผนกลุ่มเปราะบาง

นายลวรณกล่าวว่า ส่วนสำหรับกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการรัฐ และเตรียมช่วยเหลือ



เพิ่มเติม 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 5.กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด คนสูงอายุ คนพิการ มีประมาณ 13 ล้านคน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำลังเสนอมตรการช่วยเหลือ คาดว่าจะออกมาในระยะเวลาอันใกล้นี้ ก่อนหน้ามีแนวคิดจะขยายเพิ่มให้อีกคนละ 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่ต้องเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง และ ครม. ก่อน 6.กลุ่มรายได้น้อยถือบัตรสวัสดิการ 14.6 ล้านคน พบว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือในกลุ่ม 1-4 ประมาณ 2.4 ล้านคน กำลังดูว่าจะเติม

เงินเพิ่มในบัตรหรือไม่ 7.กลุ่ม 1.7 ล้านคน ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ ขณะนี้เจอตัวตนเองแล้ว และเตรียมช่วยเหลือเช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพอิสระ ให้ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน 8.กลุ่มได้รับผลกระทบจากสังคมกรณี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 ล้านคน ซึ่ง พม.จะเข้าไปช่วย กำลังดูแนวทางว่าจะช่วยอย่างไร

### ก๊อกลงไปสำรวจ 12.5 ล้านคน

นายพลพรรคกล่าวต่อว่า เมื่อนำรายชื่อในกลุ่ม 5,6,7,8 ไปดูถึงความช่วยเหลือ หากตัวตนไม่ซ้ำซ้อน พบว่าเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 12.5 ล้านคน เมื่อรวมแล้วจะมีประมาณ 13.5 ล้านคน และกลุ่มวัยแรงงาน มีมาตรการช่วยเหลือไปแล้ว 40 ล้านคน รวมแล้วคนไทย 66 ล้านคน จะได้รับการดูแลจากภาครัฐครบทุกกลุ่ม ซึ่งการช่วยเหลือในกลุ่ม 1-4 นั้นมีมาตรการออกมามากแล้ว กลุ่ม 5 และ 8 พม.รับไปดูแล ส่วนในกลุ่ม 6 และ 7 คลังรับไปดูแล โดยกลุ่ม 1-7 มีฐานข้อมูลชัดเจน ทำให้การทำงานภาครัฐสะดวกมากขึ้น สามารถออกมาตรการเป็นตัวเงินดูแลคนทุกกลุ่ม

### โควิดเปลี่ยนการบริโภคอาหาร

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยระยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร จัดทำรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในเอเชียช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่าผู้บริโภค 86% ในจีน จะรับประทานอาหารที่บ้าน รองลงมาคือ ช่องก 77% และมาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ 62% และพบว่ามูลค่าค้าปลีกอาหารในเอเชียมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20-25 ต่อปีมาตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา นอกจากนี้ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ซึ่ง

จะเป็นโอกาสของแบรนด์ต่างๆ ในการสร้างสินค้านวัตกรรมที่จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของโรคในอนาคต

### ห่วงติดเชื้อมันปรุงเองในบ้าน

นางอนงค์กล่าวว่า ตลาดอาหารในเอเชียมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารเติบโตขึ้น และโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคชื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน และเกิดกิจกรรมการปรุงอาหารรับประทานเองมากขึ้น อาทิ ในญี่ปุ่นและไทย พฤติกรรมนี้จะเป็นนิว นอร์มอล โดยเป็นการสั่งซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้นด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทำให้ธุรกิจการให้บริการอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและผู้ผลิตอาหารจำเป็นต้องปรับตัว สร้างช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์อย่างจริงจัง ต้องหาพันธมิตรมาช่วยเรื่องการจัดส่งสินค้า สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์

### เอสเอ็มอีพึ่งออนไลน์สร้างรายได้

นางอนงค์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โควิด สถาบันอาหารได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มเอสเอ็มอีในระยะสั้นด้วยการให้ส่วนลดในการใช้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนลดในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ส่วนลดในการใช้บริการตรวจสอบ หรือรับรองระบบ และส่วนลดในการใช้บริการฝึกอบรมแก่บุคลากร

"ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจหากสภาพการค้าเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก" นางอนงค์กล่าว

### ปศุสัตว์ไทยส่งออกพันล.ดอลลาร์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่สินค้าเพื่อการบริโภคยังเป็นที่ต้องการในตลาด ซึ่งไทยมีสินค้าปศุสัตว์เป็นสินค้าดาวเด่น โดยจากการติดตามสถิติการค้าระหว่างประเทศช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 พบว่าไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ อาทิ ไก่แปรรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ไช้ไก่ และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ มูลค่าถึง 1,173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

### ทุกตลาดบวกช่องกพุ่ง 94%

นางอรมนกล่าวว่า ตลาดส่งออกสำคัญขยายตัวเกือบทุกตลาด เช่น ช่องกขยายตัว 94% มีมูลค่าส่งออก 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาเซียนขยายตัว 71% มีมูลค่าส่งออก 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน ขยายตัว 44.5% มีมูลค่าส่งออก 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่นขยายตัว 10% มีมูลค่าส่งออก 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ส่งออกได้ดีในช่วงดังกล่าว เช่น ไก่แปรรูป สัดส่วนการส่งออก 56% ขยายตัว 1.3% มีมูลค่าส่งออก 652 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สัดส่วนการส่งออก 20% ขยายตัว 29% มีมูลค่าส่งออก 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง สัดส่วนการส่งออก 2% ขยายตัว 597% มีมูลค่าส่งออก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ สัดส่วนการส่งออก 17% ขยายตัว 116.5% มีมูลค่าส่งออก 203 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

### พณ.ปลื้มเอฟทีเอแรงส่งหลัก

นางอรมนกล่าวว่า ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สินค้าปศุสัตว์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยมีเอฟทีเออยู่ 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ โดยมี 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา บรูไน และช่องก ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ให้ไทยทุกรายการแล้ว ทั้งนี้ปี 2562 ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไป 18 ประเทศคู่เอฟทีเอรวม 3,393 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 82% ของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2535 ซึ่งเป็นปีก่อนที่ความตกลง FTA ฉบับแรกของไทยกับอาเซียนมีผลใช้บังคับ พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยขยายตัวขึ้นถึง 785% หากแยกรายตลาด พบว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด เช่น จีน ขยายตัว 8,013% อาเซียนขยายตัว 4,753% ออสเตรเลียขยายตัว 1,600% เกาหลีใต้ขยายตัว 752% และญี่ปุ่นขยายตัว 419% เป็นต้น

### อานิสงส์เปิดเมือง-คู่แข่งเจอหิวขาด

นางอรมนกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้บางประเทศ อาทิ จีน ช่องก เกาหลีใต้ และอาเซียน เริ่มฟื้นตัวและผ่อนคลายนโยบายการปิดเมือง รวมถึงมีความต้องการสินค้าอาหารที่สูงขึ้น ประกอบกับประเทศผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ กำลังเผชิญกับสงครามการค้าและโรคอหิวาต์ในสุกร

**มติชน**  
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15409

หน้า: 1 (ล่างขวา), 7

Col.Inch: 115.96 Ad Value: 127,556

PRValue (x3): 382,668

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กรุงเทพฯ-ออมสิน'รับไม่ต่อ 18พค.รับรองเยียวยา5พัน

ระบอบ จึงเป็นโอกาสของไทยในฐานะครัวโลก  
ที่จะขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างไร  
ก็ตาม ผู้ประกอบการต้องรักษาคุณภาพและ  
มาตรฐานการผลิต ให้สินค้าปศุสัตว์ไทยมีความ  
สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ  
แก่ผู้บริโภค และทำให้สินค้าปศุสัตว์ไทยเป็น  
ที่นิยมในตลาดโลกได้



☑ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานมอบผลิตภัณฑ์นมสด ยู.เอช.ที ไทย-เดนมาร์ก ในโครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ก ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” ให้กับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมี ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินฯ

# คลังณะ4กลุ่ม

## ไม่ต้องร้องขอชดเชย 5 พันบาท จนท.แก้ไขเสร็จแล้ว เหลืออีก 4.3 แสนราย ให้รับผูก 'พร้อมเพย์'

กระทรวงการคลังชี้คน 4 กลุ่มที่ลงทะเบียน "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ไม่จำเป็นต้องไปร้องเรียนผ่าน 3 ธนาคารของรัฐ เพราะคลังดำเนินการให้เสร็จหมดแล้วนะ 4.3 แสนราย รีบผูกพร้อมเพย์ ส่วนประชาชนอีก 1.7 ล้านราย

▶▶▶ ต่อ : คลังณะ - หน้า 11

### คลังณะ

ที่ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กำลังหาแนวทางเยียวยา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 โดยขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากกระทรวงการคลังได้

ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว และเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้น ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ข้อมูลยังไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกำหนดจะโอนเงินเยียวยาในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5.9 แสนราย ในส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

2.กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง จำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม 3.กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรอง

กับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเทา "ตรวจสอบสถานะ" 4.กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวด้วยว่า สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1144 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572 (ในวันและเวลาราชการ)

## คาราวานผลไม้สหกรณ์ช่วยชาวสวน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อ.แก่งจระยองว่า ได้มอบป้ายการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรให้แก่สหกรณ์จากจังหวัดระยองและตราด สำหรับสหกรณ์ใน จ.จันทบุรี จะจัดพิธีมอบในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และได้ปล่อยคาราวานผลไม้จากสหกรณ์ต้นทาง สู่สหกรณ์คู่ค้าปลายทาง สหกรณ์ต้นทาง 6 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระยอง จำกัด จังหวัดระยอง สหกรณ์การเกษตรน่ายายอาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด เป็นมังคุดรวม 32.5 ตัน กระจายโดยรถขนส่ง 14 คัน ไปส่งให้สหกรณ์ปลายทาง 13 สหกรณ์ใน 10 จังหวัด

ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรรณทบุรี จำกัด จังหวัดนนทบุรี สหกรณ์การเกษตรดอนสาร จำกัด จังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด จังหวัดนครพนม สหกรณ์การเกษตร

กระทุ่มแบน จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์การเกษตรอัมพวา จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า มติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อนุมัติงบกลาง 45 ล้านบาทเศษ สำหรับใช้บริหารจัดการและกระจายผลไม้ผ่านกลไกสหกรณ์ เน้นผลผลิตมังคุดและลำไย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดสรรให้สหกรณ์ต้นทางเป็นค่าบริหารจัดการโลกรัมละ 1 บาท ค่าชดเชยการขนส่งโลกรัมละ 2 บาท ค่าบรรจุภัณฑ์ สำหรับจัดซื้อตระกร้า 191,700 ใบ เพื่อขนส่งผลไม้ไปสู่ผู้บริโภค ปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนสหกรณ์ปลายทางจะได้รับค่าบริหารจัดการโลกรัมละ 50 สตางค์ เป็นค่าขนส่ง ค่าจ้างคนงานและจัดซื้อถุงใส่ผลไม้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้กับสหกรณ์ในการกระจายผลผลิตจากสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดอีกด้วย ขณะนี้มีสหกรณ์รวบรวมผลไม้จากต้นทางสมัครเข้าร่วมโครงการ 84 แห่ง ใน 18 จังหวัด และมีสหกรณ์ปลายทางทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอและสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคในทุกพื้นที่ มีเป้าหมายในการช่วยกันระบายผลผลิตทั้งมังคุดและลำไยรวม 11,700 ตัน แบ่งเป็นมังคุด 8,500 ตัน และลำไย 3,200 ตัน

## ขาดแคลนเงิน-ขาดข้าวปลาอาหาร อะไรจะร้ายแรงกว่ากัน

### เรียน คุณอัฒม์ อัฒม์ย ที่นับถือ

รัฐบาลกู้เงินมาเยียวยาวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๑.๙ ล้านล้านบาท เพื่อนำมาแจกให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ซึ่งเงินก็สามารถนำไปซื้อสิ่งของได้ทุกอย่างที่มีขาย แม้แต่สุราที่แม้ว่าจะห้ามขาย แต่ผมก็สั่งเกิดจากร้านมินิมาร์ทที่ซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวัน พบว่าขวดเหล้าหายไปจากชั้นเรื่อยๆ จนเกือบจะหมดแล้ว แสดงว่าก็น่าจะมีการแอบซื้อแอบขายเกิดขึ้น

นักวิชาการทั่วโลกเชื่อมั่นว่าหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ผ่านไปจะมีปัญหาใหญ่ตามมา "ขาดแคลนอาหาร" เพราะในระหว่างล็อกดาวน์ทั่วโลก การผลิตอาหารก็ไม่สามารถกระทำได้นั้นถ้าต้องล็อกดาวน์นานเท่าใด วิกฤติการขาดแคลนอาหารของโลกก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

ถ้าตีตบเงินกระชากหรือติดอยู่ในป่าลึก มีเงินมากเท่าใดก็ไม่สามารถซื้ออาหารกินได้ จากประสบการณ์ของประเทศที่เกิดวิกฤติล้มละลายทางเศรษฐกิจต่างๆ พบว่าอาหารแพงมาก แกรมมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ ดังนั้นวันนี้ประเทศไทยต้องเตรียมแผนการรับมือกับอาหารขาดแคลนวันนี้เพิ่งเห็นหน้า รมต.เกษตรฯ หลังจากใช้ระยะห่างทางสังคมหลบหน้าหลบตาสื่อ ที่ประกาศจับแบบ Wanted Dead or Alive ร่วมกับรัฐมนตรีพาณิชย์และอุตสาหกรรม ที่เมื่อไม่มีงานทำก็ถือโอกาสพักผ่อน

ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่มีที่ดิน ๑๕๐ ไร่ทางวาพร้อมบ้านที่สามารถปลูกผัก มะม่วง มะกอก ผักสวนครัวเป็นอาหารได้ ก็อยากเสนอแนะความเห็นในเรื่อง "การผลิตอาหาร" ของประเทศไทยที่สามารถเป็นครัวโลกได้ด้วย แต่ก็ไปไม่ถูกทาง สนับสนุนเกษตรกรเคมี และพืชพันธุ์ดีที่แม้ว่ากฎหมายจะบังคับเรื่อง "การตกแต่งพันธุกรรม" แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีพืชพันธุ์ดีเต็มไปหมด เช่น มะละกอ ที่วันนี้ไม่มีเมล็ดแล้ว ปลานิลก็เป็นปลากะเทยหมด ดังนั้นเกษตรกรก็ไม่สามารถปลูกมะละกอและเลี้ยงปลานิลด้วยพันธุ์ของตัวเอง ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะนักวิชาการเกษตรที่ได้รับทุนอุดหนุนจากอุตสาหกรรมเกษตรสนับสนุนเกษตรกรเคมี เกษตรกรดีดี

สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ อุตสาหกรรม-เกษตรที่ล้มสลายไปแล้ว จะต้องเริ่มคิดวิธีที่จะเพิ่มผลผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ และคิดวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก กระทรวงเกษตรฯ ก็มีแต่ห้ามชาวนาปลูกข้าวนาปรัง แต่ไม่ห้ามใช้น้ำในสนามตึก หรืออาคารขนาดมอญ แล้วจะให้ชาวนาทำอะไรกัน หรือต้องให้แบมือรับ



จากรัฐบาลอย่างเดียว เพื่อที่ชาวนาจะตอบแทนด้วยการกาพรรค รัฐบาลตอนเลือกตั้งหรือ

ผมจะขอเสนอแนะเรื่องสำคัญที่สมควรปฏิบัติ โดยเฉพาะถ้า คณะสามลุงต้องการสร้างเกียรติประวัติขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแห่งชาติ รัฐบุรุษดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องยึดเอาเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก และผลักดันเกษตรกรดีดีออกไปให้หมด เพราะมะละกอ และปลานิลเป็นตัวอย่างของการผูกขาดอาหารของคนไทย ข้าวกำลังจะตามมา ภาคอุตสาหกรรมที่ผูกขาดพันธุ์พืชและสัตว์จะต้องถูกบังคับให้ปล่อย อุตสาหกรรมมีได้เพื่อการส่งออก แต่สำหรับตลาดในประเทศ จะต้องพึ่งพาระบบสหกรณ์ เพราะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเสือนอนกิน เป็นเจ้าชีวิต

ตลาดจะต้องไม่ถูกผูกขาดเหมือนทุกวันนี้ถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ ไม่ก็บริษัทสามารถควบคุมผลผลิตทั้งหมด ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จะต้องนำระบบสหกรณ์กลับมา เพราะวันนี้สหกรณ์เป็นแหล่งฟอกเงินของกรรมการที่ "อมทรัพย์สมาชิก" มิได้ทำธุรกรรมช่วยเหลือประชาชนเลย เช่น ข้าว ถ้าข้าวหอมมะลิของจังหวัดต่างๆ ที่รับซื้อจากชาวนารายย่อยมีวางขายในสหกรณ์ ก็จะทำให้ผู้บริโภคชาวนาได้ประโยชน์มากขึ้น วันนี้ระบบการตลาดของประเทศไทยเป็นของคนกลาง โดยเฉพาะถ้าใช้ไอเดียที่กษิณ เปลี่ยนชาวนาจากเจ้าของนาเป็นลูกจ้างบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำนาผืนใหญ่ที่วันนี้เกษตรกรทั้งหลายพากันสนับสนุน

มูลนิธิปรายอดจะไม่สามารถแข่งมูลนิธิรัฐบุรุษได้ ถ้าไม่สามารถกำจัดเกษตรกรเคมี เกษตรกรดีดี ฟันฟูระบบสหกรณ์ ยกเลิกการผูกขาดอาหาร ไม่ว่าจะอยู่นานกว่า ๘ ปี มีผลงานปราบโควิด-๑๙ สนับสนุนก็ตาม เพราะดูเหมือนว่าเป็นฝีมือของหมอและบุคลากรการแพทย์ ที่ถูกอ้างว่าอ้อมตัวกับระบบราชการแล้วปิดทองหลังพระมากกว่า ประชากรรัฐนิยมก็เป็นชนกบฏหลัง เพราะสร้างหนี้สินให้ประเทศมากมายมหาศาล แล้วยังปล่อยให้ขบวนการทุจริตคอร์รัปชันจํานำข้าวลายนวล ออกไปตามช่องทางธรรมชาติ คุ้ม นักการเมืองใช้อำนาจเกินขอบเขต ทำร้ายประชาชนที่ใช้สิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญ

แต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือ “ปรากฏการณ์ซูเอียที่เกิดขึ้นตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ” ซึ่งบ่งบอกว่าสมัยหน้า “หมา+เผ่าไทย” มาแน่ครับ

#### แมวขาว

มูลนิธิป่ารอยต่อไม่สามารถแข่งมูลนิธิรัฐบุรุษได้แน่นอนครับ เพราะที่สั่งสมมาไม่มีอะไรเทียบกันได้เลย ฟ้ากับเหว คนหนึ่งเป็นรัฐบุรุษ อีกคนยังไม่รู้จะเป็นอะไรเลย ฉะนั้นผมนั่งยัน นอนยัน ต่อให้มูลนิธิป่ารอยต่อทุ่มแรงกายแรงใจในช่วงชีวิตที่เหลือ ก็ยังไม่ได้ครึ่งมูลนิธิรัฐบุรุษเลยครับ

ผมเห็นด้วยกับคุณแมวขาวครับ ที่จริงเราควรจะเป็นครัวโลกแบบไม่ต้องกังขา แต่นอกจากเราจะเจอคู่แข่งเช่น เวียดนาม อินเดีย ฯลฯ เรายังเจอนายทุนในประเทศผูกขาดความเป็นครัวโลกไป โดยที่เกษตรกรไทยไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น

ยุคหนึ่งนายกรัฐมนตรียิ่งขนาดจะประเคนพื้นที่ทำการเกษตรให้นายทุนจากตะวันออกกลาง แต่โชคดีถูกรัฐประหารเสียก่อน ไม่งั้นตอนนี้ครัวโลกอยู่ในประเทศไทยแต่เป็นของแขกอาหรับกับนายทุนไทย ส่วนเกษตรกรแห้งตายเป็นได้แค่ลูกจ้าง

#### คณะพายลม

จมอยู่กับปฏิภูมิจัดมูลเท็จ  
เหมือนฝูงหอนอนซอนเวจว่าเพชรพร่าง  
แท้หูตามืดบอดตลอดทาง  
บอกเห็นแจ้แสงสว่างกลางอวม  
วาดผีทำอาวูเป็นบุษบา  
เอาชีหมาเนาหมื่นเป็นชนม  
เที่ยวเบสื้อยไปไซร์ปราชญ์สาดคารม  
ว่าแหลมคม แท้สมเพช ทุเรศทุรัง  
ที่ต้อยโทษโศดฉาวบอก “ก้าวหน้า”  
อยาก “ก้าวไกล” แก่ล้าวกลักลับบ้าคสัง  
อาศัยศพเพื่อนเช่นเป็นพลัง  
ที่แลกมาคือพลาตพลังพังทลาย  
ยิ่ง “ตามหาความจริง” ยิ่งสะเหล่อ  
ยิ่งฉายแสงเลเซอร์ยิ่งฉิบหาย  
ยิ่งบิดเบือน “ความจริง” ยิ่งไม่ตาย  
กลับเชิดหน้าท้าทายพวกพายลม!!!

เงินชั้น.

# ตอคิวเช็กอินไทยชนะ

# ทางแตก

# เปิดวันแรกคนแน่น

## ชาวบ้านตื่นตื่น-ปิดมานาน ย้ายยังเซ็นแมสก์-กิสแทนชิง แย่ง4กลุ่ม-ไม่ต้องรอรอพัน

เปิดห้างวันแรกคนแน่น ท่ามกลางมาตรการคัดกรอง  
ควบคุมเข้มงวด ย้ำต้องใส่หน้ากาก  อ่านต่อหน้า 7

### ● ห้างแตก ต่อจากหน้า 1

อนามัย เว้นระยะห่าง จำชื่อทำความสะอาด  
ตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดจุดเข้าออก ลง  
ทะเบียน 'เว้นไทยชนะ' เช็กอิน เช็กเอาต์ เก็บ  
ข้อมูลการเข้าออก จำนวนผู้ใช้บริการ สบค.  
แยกลงทะเบียนไทยชนะแล้ว 26,736 ร้าน มาก  
สุด กทม. 3,420 ร้าน ตามด้วยชลบุรี นนทบุรี  
สมุทรปราการ ปทุมธานี เดือนซื้อควรวะวัง  
ลงทะเบียน ย้ายคอบกลับทางอีแมล์เท่านั้น ไม่มี  
โทรศัพท์หา หากมี อาจเป็นมิจจารีฟ

### ■ ลงทะเบียนไทยชนะ-เข้าห้าง

เมื่อ 17 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.  
ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวถึงความ  
จำเป็นในการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ ในการ  
เข้าห้าง หรือร้านค้า ว่าไม่ได้บังคับ เป็นการ  
ขอความร่วมมือที่จะดีต่อสุขภาพตัวเอง  
และรับทราบความแออัดหนาแน่นของผู้ใช้  
บริการ และดีต่อผู้เปิดกิจการ เพราะไม่รู้ว่

ถูกค้าเป็นส่วนหนึ่งการนำเข้ามาหาหรือไม่  
และคือส่วนที่จะเข้าไปตรวจสอบมาตรการ  
ต่างๆ เป็นเรื่องขอความร่วมมือ และไม่ยุ่งยาก  
แต่อย่างใด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วง 06.00 น.  
วันที่ 17 พ.ค. ที่เปิดให้ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม  
ไทยชนะ มีผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว  
11,599 ร้านค้า โดย 10 อันดับแรกที่ลงทะเบียน  
คือ 1.กทม. 3,420 ร้าน 2.ชลบุรี 877 ร้าน  
3.นนทบุรี 611 ร้าน 4.สมุทรปราการ 545 ร้าน  
5.ปทุมธานี 423 ร้าน 6.เชียงใหม่ 381 ร้าน  
7.สุราษฎร์ธานี 357 ร้าน 8.นครราชสีมา 311  
ร้าน 9.ขอนแก่น 248 ร้าน และ 10.สงขลา 219  
ร้าน ถือเป็นจังหวัดใหญ่ทั้งสิ้น

### ■ ขี้อดีติตรวจสอบคนติดเชื้อ

“ขี้อดีติคือ ถ้าเกิดไปติดเชื้อหรือมีข่าวว่าติด  
เชื้อตรงนั้นตรงนี้ แทนที่จะกวดคนเป็นร้อย  
มาสอบสวน ระบบนี้จะช่วยจำกัดคนเฉพาะ  
กลุ่มเสี่ยง จะประสานให้เข้ามาตรวจโดยไม่มี  
เสียค่าใช้จ่าย ภาครัฐก็ไม่ต้องเสียงบประมาณ  
ตรวจแบบหว่านแหจำนวนมาก และไม่ได้  
เป็นการไหลล้นแออัดพลัดกันทั้งหลาย เพราะ





**🏠 ล้นทะลัก** - ประชาชนแห่ใช้บริการห้างสรรพสินค้าอิกเกีย บางนา เปิดวันแรกหลังการคลายล็อกดาวน์ระยะ 2 จนเกินจำนวนตามมาตรการควบคุมโควิด-19 จนทางห้างต้องประกาศหยุดรับลูกค้าชั่วคราว เมื่อ 17 พ.ค.

### ■ แยกแยะชั้นตอนลงทะเลเบียน

ส่วน นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกุลจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่าเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 พ.ค. มีผู้ลงทะเบียนไทยชนะแล้วจำนวน 26,736 ร้านค้า มีผู้เช็คอินจากระบบคือใช้งานแล้วกับระบบนี้ประมาณ 2 ชั่วโมงอยู่ที่ 155,486 คน เช็กอิน ตอนนี้อยู่ที่สถานกักกันคิวอาร์โค้ด 4,635 คนก่อนที่ อีโอจะเป็นความร่วมมือใจของประชาชนในการใช้แพลตฟอร์ม

นพ.พลวรรธน์กล่าวว่า สำหรับหน้าจอกฎไทยชนะมี 3 เมนูสำคัญ คือ 1.การค้นหาร้านค้า 2.ลงทะเบียนร้านค้าใหม่ 3.จัดการข้อมูลร้านค้า ขั้นตอนการลงทะเบียนมีไม่กี่ขั้นตอนที่สำคัญคือชื่อนามสกุลผู้ติดต่อในระบบ ไม่ต้องระบุตำแหน่ง ในทางระบบไอที มองตัวสระเอ สระแอแตกต่างกัน ถ้าชื่อแก้ว เกิดจากสระแอก คือบอร์คสระเอ ไม่กดสระเอ 2 ครั้ง มิเช่นนั้นจะค้นหาไม่เจอ บัตรประชาชนต้องใส่ตัวเลข 13 หลักให้ครบ และไอโอดีคือหลังบัตรประชาชนจะมีตัวเลขด้านหลัง โดย 2 หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษที่เหลือเป็นตัวเลข มีปัญหาคือตัวโอ กับตัวศูนย์ ย้ำว่า 2 ตัวเลขเป็นพยัญชนะ ด้านหลังเป็นตัวเลข และต้อง

ใส่เบอร์โทรศัพท์และอี-เมลล์ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบ ส่งอี-เมลล์กลับว่าร้านค้าลงทะเลเบียนถูกต้องเท่านั้น ผ่านการยืนยันตัวตนจากกระทรวงมหาดไทย จะไม่มีใครโทร.กลับไปบอก หากมีให้สงสัยว่าเป็นมิจอาชีพ

### ■ ใช้คิวอาร์โค้ดเช็กอิน-เอาต์

“อี-เมลล์จะตอบกลับใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบว่าลงทะเลเบียนผิดพลาดหรือไม่ เพราะหากลงทะเลเบียนผิดพลาด คิวอาร์โค้ดที่ปะไปแล้วอีกวันจะใช้ไม่ได้ ถ้าตอบกลับถูกว่าลงทะเลเบียนถูกต้องคิวอาร์โค้ดจะใช้ได้ทุกวัน ถ้าลงทะเลเบียนผิดก็เข้าไปแก้ไขตามคู่มือที่เปิดให้ดาวน์โหลด ก็จะได้คิวอาร์โค้ดที่ถูกต้องแล้วไปปะไปใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิม” ผู้ตรวจราชการ ดีอีเอส กล่าว

นพ.พลวรรธน์กล่าวว่า สำหรับคนทั่วไปเมื่อกดเข้าไปในค้นหาร้านค้า จะเห็นว่ามียี่ห้อร้านค้าไหนบ้าง จะมาจากผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าระบบ และจะเห็นความหนาแน่นของร้านว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ และจะเห็นโลกชั้นเห็นความจุสูงสุด มีที่ให้ไปเท่าไร เมื่อไปถึงที่บริการก็เอาโทรศัพท์มือถือไปส่องอ่านคิวอาร์โค้ด หากเป็นครั้งแรกในการใช้จะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ จะกรอกเพียงครั้งเดียวและจะได้ค่าเช็กอินสำเร็จ หลังใช้บริการจน

เป็นเพียงแพลตฟอร์มเข้าไปในเว็บไซต์ ต่อไปอาจมีแอปฯ ต่างๆ ให้สะดวกใช้ โดยผู้ประกอบการเข้าไปลงทะเลเบียน ผู้ให้บริการก็ใช้กล้องหรือแอปฯ อ่านคิวอาร์โค้ดก็ใช้ได้แล้ว” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อแตกต่างระหว่างไทยชนะกับหมอชนะ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่าหมอชนะเป็นแอปพลิเคชันไว้ดูความเสี่ยงบุคคลเข้าไปกรอกคอบแบบสอบถามและแสดงตนเป็นแอปพลิเคชันเพื่อรับทราบความเสี่ยงอะไรอย่างไร ถ้าเปิดสุทธรกับบอกได้เราไปสถานที่เสี่ยงแค่ไหน ตรงนั้นก็เป็นระบบหนึ่งแต่ไทยชนะจะเป็นระบบใหญ่ อาจจะมีหมอชนะ และมีอื่นๆ ตามมาอยู่ในฐานใหญ่ไทยชนะอีกทีหนึ่ง



## 👉 ไทยชนะ -

ประชาชนลงทะเบียนคิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์มไทยชนะ เข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เช่นเดียวกับทุกห้างที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเดียวกันนี้เพื่อป้องกันโควิดแพร่ระบาด ตามที่ศบค.กำหนด เมื่อวันที่ 17 พ.ค.

ห้างระหว่างมุลคลอย่างชัดเจนบริเวณต่างๆ อาทิ ชั้น ไค้เลื่อนในลิฟต์ ห้องน้ำ

### ■ 'พื้ทยา-หัวหิน' แห่รอเข้าห้าง

ขณะเดียวกัน จ.ชลบุรี ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พัทยาเหนือ ตั้งแต่เช้ามีคนมารอต่อแถวเข้าห้าง โดยทางห้างมีมาตรการป้องกันตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ รวมถึงการลงทะเบียนการใช้บริการ นอกจากนี้แต่ละร้านมีมาตรการป้องกันการเข้าร้านจำกัดจำนวน ตรวจวัดอุณหภูมิคนขายของภายในศูนย์การค้าทุก 3 ชั่วโมง รวมถึงร้านอาหารกำหนดให้ผู้ใช้บริการนั่งระยะห่าง โดยกำหนดให้นั่งเพียง 1 คน รวมถึงมีอุปกรณ์ไอโซนแก่ผู้ที่ซื้อสินค้ากลับบ้านเพื่อฆ่าเชื้ออีกด้วย

ส่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน และศูนย์การค้าอพอร์ตหัวหิน ปรากฏว่าตั้งแต่เปิดศูนย์การค้าเมื่อเวลา 10.00 น. มีประชาชนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 แห่งมีมาตรการตรวจคัดกรองประชาชน ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ รวมถึงมาตรการป้องกันต่างๆ อีกจำนวนมาก

### ■ 'โคราช-ขอนแก่น' คนก็มาก

ขณะที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิดบริการที่ห้างเดอะมอลล์ ตาขานนครราชสีมา พบว่าวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่จุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ ทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า รวมถึงเรื่องการเว้นระยะห่าง การติดตั้งการ์ดซ์ลด์ ทุกเลนนำเตอร์บริการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำทุก 30 นาที ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ

พอลิกซ์เช็กเอาต์ คือใช้คิวอาร์โค้ดตัวเดียวกันโดยอาจเช็กเอาต์ไปเลย หรือประเมินร้านค้าทำตามมาตรการ 5 ข้อที่ช่วยลดการติดเชื้อหรือไม่ได้ ก็อล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด ใส่หน้ากาก ลดความแออัด เว็บไซต์จะเป็น [www.ไทยชนะ.com](http://www.ไทยชนะ.com) ภาษาไทยเท่านั้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

### ■ เปิด 'เซ็นทรัล' วันแรกลิก

สำหรับบรรยากาศเปิดห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นวันแรกตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 นั้น ที่ห้างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว กทม. มีประชาชนทยอยมาจับจ่ายซื้อสอยสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยทางห้างเปิดให้ลูกค้าเข้าออกประตูเดียว ป้องกันไม่ให้เข้ามาออกกันภายในห้างมากเกินไป

โดยก่อนจะเข้าห้างจะให้ลงทะเบียน [www.ไทยชนะ.com](http://www.ไทยชนะ.com) แพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าลงทะเบียนเข้าระบบเก็บข้อมูลการเข้าออกของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ ตรวจสอบว่ามีความแออัด และมีความเสี่ยงหรือไม่ อีกทั้งผู้มาห้างจะต้องเดินผ่านพรมฆ่าเชื้อ ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย

### ■ 'สยามพารากอน' พร้อมบริการ

ส่วนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ น.ส.นราทิพย์ รัตประคิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัทสยามพารากอน จำกัด พร้อมด้วยพนักงานสยามพารากอนตรวจความพร้อมร้อย โดยระบุว่า สยามพารากอนมีความพร้อมเต็มที่ในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัย ตรวจ

วัดอุณหภูมิพนักงาน เครื่องตรวจจับความร้อน และแจ้งเตือนอัจฉริยะ

รวมทั้งหุ่นยนต์ตรวจความปลอดภัยอัจฉริยะสามารถแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ไม่สวมหน้ากากตรวจอุณหภูมิที่เดินผ่าน และแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ที่มีอุณหภูมิสูง ใช้เทคโนโลยีทำความสะอาดด้วยการใช้รังสีฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ภายในและนอกศูนย์ และการลงทะเบียนการเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์ม [www.ไทยชนะ.com](http://www.ไทยชนะ.com)

### ■ 'เดอะมอลล์' เปิดเต็มรูปแบบ

น.ส.วรลักษณ์ คุณากรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บรรยากาศการกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รวมทั้งศูนย์การค้า ดี เอ็มโพเรียม และ ดี เอ็มควอเทียร์ ในวันแรกเป็นไปคึกคัก โดยมีลูกค้าทยอยเข้ามาใช้บริการตลอดทั้งวันและทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น ลูกค้าทุกคนให้ความร่วมมือต่างปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติในการเข้ามาใช้บริการ คาดว่าตลอดทั้งวันแรกที่เปิดให้บริการจะมีลูกค้าประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเวลากลางคืน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากศูนย์การค้าไนโตรเจนเอ็มบีเค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 กทม. ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเป็นวันแรก พบว่ามีลูกค้าจำนวนมากเดินทางมารอที่จะเข้าไปใช้บริการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะเช็กอิน ทางศูนย์การค้ายังจัดวางพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ทุกประตูทางเข้า ดีไซน์ หรือทำสัญลักษณ์กำหนดระยะ

ในลิฟต์ บันไดเลื่อนทุก 30 นาที ลดการสัมผัสในการชำระเงิน มีถังขยะแยกเฉพาะทิ้งหน้ากากอนามัย โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการวันละ 30,000 คน

จ.ขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาขอนแก่น มีประชาชนชาวบรอกที่หน้าประตูทางเข้าทุกฝั่งของห้างอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางมาตรการป้องกันการอย่างเข้มงวด จุดคัดกรองที่หน้าประตูทางเข้าทุกจุด สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ เพื่อบันทึกข้อมูลสถานที่และเวลาเข้าใช้บริการภายในห้าง ทุกคนจะต้องลงทะเบียนทั้งขาเข้าและขาออก ขณะที่ผู้ที่ไม่มียุทธศัพทที่มีมือถือสมารต์โฟนในการสแกนคิวอาร์โค้ดก็จะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้บริการด้วยลายมือ และเบอร์โทรศัพท์

## ■ ชาวสงขลาตื่นตื่นห้างเปิด

ด้าน จ.สงขลา ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ มีประชาชนเดินทางมารอเข้าห้างตั้งแต่ก่อนห้างเปิดเวลา 10.00 น. ทางห้างมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด ให้สแกนคิวอาร์โค้ดเช็กอินก่อนเข้า ส่วนผู้ที่ไม่มียุทธศัพทที่มีมือถือสมารต์โฟนในการสแกนคิวอาร์โค้ดก็จะต้องลงทะเบียนการเข้าใช้บริการด้วยลายมือ และเบอร์โทรศัพท์

จากการสอบถามลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในวันแรกบอกว่า รู้สึกตื่นตื่นมากที่รู้ว่าว่าห้างจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง จึงเดินทางมาทันทีเพื่อมาดูบรรยากาศภายในห้างและพอใจในมาตรการป้องกันโควิดของทางห้างที่เน้นความปลอดภัยให้กับลูกค้า แต่โดยส่วนตัวสวมแมสก์อยู่แล้ว และพกเฟซชีลด์มาด้วยเพื่อความปลอดภัย

## ■ 'คลัง' แจง 4 กลุ่มไม่ต้องมารีอง

ส่วนความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับแรงงานนอกระบบประกันสังคมนั้น นายลารณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่าภายหลังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่วันที่ 18-29 พ.ค.

โดยขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ

เชื้อโควิด ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากกระทรวงการคลังแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว และเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้นประกอบด้วย

## ■ เร่งหาทางช่วยอีก 1.7 ล้านคน

1.กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ แต่ข้อมูลยังไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว กำหนดโอนเงินในวันที่ 19 พ.ค. จำนวน 5.9 แสนราย ในส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว จะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก 2.กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม

3.กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรแล้ว กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 20 พ.ค. และ 4.กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากปิดรับการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. ดังนั้นขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

# 'บิกตู'หัวโตะชง2มาตรการเคาะแก'บินไทย'

## ลดหุ้น'คลัง'-ยื่นขอฟื้นฟู 'สหภาพ'ค้านถ้าโดนยุบ ระวางเจ้าหน้าที่อุบกิจการ เรื่องไกรจีตอบงบแสนล.

'เรื่องไกรจี'พิรุฑู'ทีจี'เลื่อนส่งงบการเงิน อำพรางหนี  
เช่นเครื่องบินแสนล้าน (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

แก'บินไทย'

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายณเรศ ผึ้ง  
แย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท  
การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการ  
ฟื้นฟูการบินไทยที่จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการ  
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา ในวันที่  
18 พฤษภาคม โดยมีข้อเสนอสำคัญใน 2 เรื่อง  
ประกอบด้วย 1.ลดการถือหุ้นของกระทรวงการ  
คลังลง 50% และ 2.นำเรื่องที่เสนอให้ คนร.เห็น

### ขั้นตอนฟื้นฟูหนี้'บินไทย'ในศาลไทย

ที่มา : ดร.ณณกุล วรณัฐชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด กราฟิกมติชนรายวัน (Matchon Daily Graphic 18.05.2020)

**ศาลที่รับคำร้อง ศาลล้มละลายกลาง** ขั้นตอนหลังยื่นขอฟื้นฟูกิจการ

- เมื่อยื่นคำร้องแล้ว ศาลอาจมีคำสั่ง 2 กรณี
  - 1.1 สั่งรับคำร้องขอและนัดไต่สวน
  - 1.2 สั่งไม่รับคำร้องขอ
- ถ้าศาลรับคำร้องขอ ลูกหนี้ (การบินไทย) จะได้รับความคุ้มครอง  
ภายใต้หลัก Automatic Stay อาทิ
  - ห้ามฟ้องให้ศาลสั่งให้เลิกกิจการ ถ้าฟ้องแล้วให้ตั้งพิจารณา
  - ห้ามสั่งเลิกนิติบุคคล
  - ห้ามสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ เว้นแต่ศาลอนุญาต
  - ห้ามฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง
  - ห้ามเจ้าหนี้งดบังคับคดีลูกหนี้
  - ห้ามเจ้าหนี้มีประกันบังคับชำระหนี้ เว้นแต่ศาลมีคำสั่งหรือเห็น 1 ปี นับแต่วันที่ศาลรับคำร้อง ซึ่งศาลอาจขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
  - ห้ามเจ้าหนี้งดบังคับชำระหนี้เอง หรือยึดทรัพย์หรือขายทรัพย์ลูกหนี้
  - ห้ามลูกหนี้นาย โอน ให้อำนาจ ชำระหนี้ ก่อหนี้
 นอกจากนี้ห้ามตั้งกรรมการ และเว้นแต่ศาลมีคำสั่งห้ามงดให้บริการ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แก่ลูกหนี้ เว้นแต่ศาลมีคำสั่ง หรือ ไม่จ่ายค่าบริการ หลังศาลสั่งให้ฟื้นฟู 2 ครั้งติดกัน
- เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟู ผู้บริหารลูกหนี้หมดอำนาจบริหาร  
ศาลแต่งตั้งผู้ทำแผน หากไม่คัดค้าน ศาลจะแต่งตั้ง  
หากลูกหนี้หรือเจ้าหนี้คัดค้าน ศาลจะสั่งเรียกประชุมเจ้าหนี้  
เพื่อเลือกผู้ทำแผน
- เมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว  
อำนาจบริหารกิจการของลูกหนี้จะตกอยู่แก่ผู้ทำ
- ผู้ทำแผนต้องจัดทำแผนยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
ใน 3 เดือน หลังประกาศแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา
- เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผน
- เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผน  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเสนอต่อศาล
- หากศาลเห็นชอบ ผู้บริหารแผนจะมีอำนาจทำตามแผน  
หากศาลไม่เห็นชอบ จะสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟู
- เมื่อดำเนินการตามแผนฟื้นฟูสำเร็จ ศาลจะสั่งยกเลิกการฟื้นฟู  
และลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวง

ขอบเข้าสู่ศาลล้มละลายว่า การบริหารงานการบินไทยที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ การเดินหน้าเข้าสู่ศาลล้มละลายกลางน่าจะเป็นวิธีที่จะฟื้นฟูองค์กรได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเมื่อเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลายแล้ว ศาลจะดูแลควบคุมตามระบบ อาทิ เรื่องหนี้สิน ถือเป็นวิธีฟื้นฟูที่เป็นสากลและมีคนกลางเข้ามาฟื้นฟูองค์กรได้ตรงตามเป้าหมาย

“เชื่อมั่นว่าการฟื้นฟูองค์กรตามกระบวนการศาลล้มละลาย เราคิดว่าโอกาสจะกลับมามีกำไรในช่วง 1-2 ปีนี้ เพราะการบินไทยมีศักยภาพที่สามารถสร้างรายได้และทำกำไรได้ ถ้ามีการบริหารที่ดี ส่วนของมาตรการที่จะลดภาระหนี้ของกระทรวงการคลัง ต้องดูว่ามีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร การลดหนี้เพื่อระดมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในปัจจุบัน หากมีความจำเป็นตรงนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ถาลดหนี้ การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นในอันดับแรกคือ สหภาพแรงงานจะถูกยุบ และยุบกฎหมายของสหภาพแรงงานฯ รวมถึงทำให้แรงงานไม่มีกฎหมายคุ้มครอง หากเป็นเช่นนั้นสหภาพแรงงานฯ แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยเช่นเดิม” นายนเรศกล่าว

นายนเรศกล่าวว่า สำหรับข้อสงสัยที่การบินไทยจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายสหรัฐ หรือเซพเตอร์ 11 หรือไม่นั้น ตามหลักของ พ.ร.บ.ล้มละลายของไทย เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ยื่นต่อศาลล้มละลาย จะไม่เหมือนกฎหมายสากล หรือเซพเตอร์ 11 ของสหรัฐ หากองค์กรรู้ว่าไปไม่รอดก็สามารถยื่นด้วยตนเองได้ ซึ่งขั้นตอนในการใช้เซพเตอร์ 11 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ต้องอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้น การจะยื่นต่อศาลสหรัฐหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของไทยจะต้องพิจารณาว่าจะใช้ช่องทางไหน อย่างไร หากต้องการที่จะยื่นจริง เจ้าหน้าที่มีสิทธิจะคำนำเพื่อเรียกความเสียหายอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงอยากให้พิจารณาในหลายด้านต่อไป

“เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สหภาพแรงงานฯได้นำหนังสือคำร้องไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว และมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถหาทางออกที่ดีให้กับพนักงานของสหภาพฯได้อย่างแน่นอน ส่วนในเรื่องของการทำแผนฟื้นฟูในระยะยาว อาจจะไม่ต้องรอให้เปิดการบินอย่างเป็นทางการก็สามารถปรับปรุงได้ มองว่าต้องมีระบบรองรับ หรือแม้การบินไทยต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยศาล และมีคณะกรรมการกลางเข้ามาฟื้นฟู ทางสหภาพแรงงานฯ และฝ่ายบริหาร การบินไทย จะต้องร่วมมือกันให้ข้อมูลในการฟื้นฟูเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อไป” นายนเรศกล่าว

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 18 พฤษภาคม กระทรวงคมนาคมจะเสนอ 2 ประเด็นคือ 1.ให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยต่ำกว่า 50% จากขณะนี้ถืออยู่กว่า 51% เป็นถือการบินไทยจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และ 2.ให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อมีมติให้การบินไทยยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ ในการยื่นศาลเพื่อขอฟื้นฟูการบินไทย กระทรวงคมนาคมสามารถดำเนินการได้เลย ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่หรือลูกหนี้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ส่วนจะมีการยื่นต่อศาลล้มละลายสหรัฐหรือไม่ คงต้องประเมินว่าหนี้สินและทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศเป็นอย่างไร สามารถเชิญเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ในไทยได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นที่สหรัฐ เพราะถ้าฟื้นฟูโดยใช้ชองกฎหมายสหรัฐ ไทยอาจ

เสียเปรียบได้ เนื่องจากศาลต้องเป็นผู้อนุมัติแผนผู้บริหารแผน รวมถึงการแปลงหนี้เป็นทุน

“จึงน่าเป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่บางรายอาจใช้โอกาสนี้ฮุบการบินไทย ตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ และต้องศึกษากฎหมาย ผลดี ผลเสียให้รอบคอบ ถ้า ครม.อนุมัติตามข้อเสนองกระทรวงคมนาคม ต้องนำมติ ครม.เสนอต่อ ครม. ในวันที่ 19 พฤษภาคม ถ้า ครม.เห็นชอบ ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์และเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูต่อศาล ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้ว จะไม่มีบอร์ดการบินไทย และผู้ถือหุ้นอีกต่อไป ซึ่งผู้ที่บริหารการบินไทยหลังจากนั้น คือผู้บริหารแผนที่ตั้งมาจากตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งศาลจะพิจารณาเลือกผู้บริหารแผน ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นให้ต่อพนักงานจะเป็นอย่างไร ถ้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูคงต้องแล้วแต่ผู้บริหารแผนที่จะพิจารณา” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ในส่วนกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าหนี้การบินไทยจากการไปค้าประกันเงินกู้ให้ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเจ้าหนี้รายอื่นที่การบินไทยเป็นหนี้รวม 1.4 แสนล้านบาท ดังนั้นหากเข้าแผนฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายอำนาจที่กระทรวงการคลังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบินไทยในฐานะผู้ถือหุ้นจะหมดไป แต่จะมีอำนาจในฐานะเจ้าหนี้แทน

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมมาตรการดูแลสหกรณ์ 82 แห่งที่เจ้าหน้าที่ลงทุนการบินไทยไว้

เพื่อเสนอกรม มีมติเข้าไปช่วยดูแลเบื้องต้นพบว่าขณะนี้สถานะทางการเงินของแต่ละสหกรณ์ค่อนข้างดีถึงดีมาก และสัดส่วนที่ลงทุนในการบินไทยมีจำนวน 42,229 ล้านบาท คิดเป็น 3.62% ของสินทรัพย์สหกรณ์รวม 1.17 ล้านล้านบาท ทุกฝ่ายเชื่อว่ารัฐบาลจะเลือกแนวทางที่ดีที่สุด หวังว่าสมาชิกสหกรณ์ 82 แห่งจะสามารถเข้าใจได้ ไม่แหกถอนเงินจนกระทบต่อสหกรณ์ของแต่ละแห่ง

“เพราะเท่าที่ฟังสหกรณ์ต่างๆ กังวลว่าการบินไทยจะไม่มีเงินคืนค่าหุ้นเมื่อครบกำหนดชำระ แต่เมื่อเขาขอข้อมูลมาทางก็พบว่า ไม่ได้ครบกำหนดพร้อมกัน แต่เป็นการทยอยครบกำหนดในห้วงระยะเวลา 14 ปี อย่างไรก็ตาม หากการบินไทยไม่สามารถจ่ายได้จริง ก็สามารถใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องหลักเกณฑ์ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ตามที่กฎหมายกำหนด แต่คาดว่าไม่น่าจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้น”

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทุกสหกรณ์ที่มัลลงทุนล้วนเป็นสหกรณ์ชั้น 1 ที่มีฐานะการเงินมั่นคง ล่าสุดสถานการณ์แหกถอนเงินเริ่มลดลงแล้ว จากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกมีการถอนเงินผิดปกติประมาณ 100-200 ล้านบาทใน 5-6 สหกรณ์ จากปกติที่จะถอนเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อวัน

ด้านนายเรืองไกร สิกิวิวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า กรณีบริษัทการบินไทย มีหนังสือลงวันที่ 8 และ 13 พฤษภาคม 2563 ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการส่งงบการเงินไตรมาสแรกปี 2563 ออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับว่าข้อมูลตามงบการเงินเพื่อใช้ในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วเพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งหลังจากนั้นอาจมีหนี้หรือภาระผูกพันบางอย่างแฝงอยู่ก็ได้

นายเรืองไกรกล่าวว่า เมื่อไปตรวจสอบในหมายเหตุงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 8.35 ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) เครื่องบินจำนวน 42 ลำ ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินเป็นจำนวนเงิน 3,587.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 108,818.64 ล้านบาท โดยมีเครื่องบินที่บริษัทการบินไทยรับมอบเรียบร้อยแล้วจนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39 ลำ และมีเครื่องบินที่ยังไม่ถึงกำหนดรับมอบอีกจำนวน 3 ลำ ทั้งนี้ มีเครื่องบินครบกำหนดสัญญา

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15408

หน้า: 1 (บน), 9

Col.Inch: 115.08 Ad Value: 178,374

PRValue (x3): 535,122

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตุ๋' หัวโตะชง 2 มาตราการเคาะแก้ม 'บินไทย'

เช่าดำเนินงานในปี 2563-2567 จำนวน 6 ลำ เครื่องบินครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาในปี 2568-2573 จำนวน 36 ลำ ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นจำนวนเงินกว่าแสนล้านบาท น่าจะเป็นรายการหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องชำระต่อไปตามสัญญาหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปัญหาที่ตามมาคือ จะเอาเงินที่ไหนมาชำระหนี้ตามภาระผูกพันก้อนนี้ รายการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นสมัยใด และมีใครได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบหรือไม่

“ภาระผูกพันกว่าแสนล้านบาทนี้ นายกรัฐมนตรีรู้เรื่องแล้วหรือยัง ถ้ายัง ผมก็ขอบอกให้รู้ไว้ และก่อนที่จะพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ควรตรวจสอบต่อไปว่าจะเอาเงินที่ไหนมาชำระหนี้ก้อนนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจะทำหนังสือส่งไปทางไปรษณีย์ในวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อแจ้งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ให้ทราบ และทำการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว โดยเฉพาะมีใครได้หัวคิวจากภาระผูกพันก้อนนี้หรือไม่” นายเรืองไกรกล่าว

# ก.คลังแย้ม'มาตรการใหม่'อุ้มกลุ่มเปราะบางลุ้นเพิ่มอีก1พัน

'พาณิชย์'เผยไตรมาสแรกปีนี้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ขยายตัวพุ่ง 18% ประเมินหลังโควิด-19 คลี่คลาย (อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 1

### คลัง

#### 4กลุ่มไม่ต้องร้องทุกข์เยียวยา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม โดยขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วและเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้น

#### เร่งแก้ไขข้อบัญญัติให้ตรงที่ลงทะเบียน

นายลวรณกล่าวว่า 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ข้อบัญญัติไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ จำนวนประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจะโอนเงินเยียวยาในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม จำนวน 5.9 แสนราย ในส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเร็ว ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

นายลวรณกล่าวต่อว่า 2.กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทาง

การเยียวยาที่เหมาะสม

#### 20พ.ค.เริ่มตรวจสอบสถานะ

"3.กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 20 พฤษภาคม โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) ปุ่มสีเทา 'ตรวจสอบสถานะ'" นายลวรณกล่าว

#### อาจมีมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม

นายลวรณกล่าวอีกว่า 4.กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

นายลวรณกล่าวว่า ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 รัฐบาลมีการตั้งศูนย์เยียวยาเพื่อช่วยเหลือทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการให้เงิน 5 พันบาท แต่จะมีมาตรการอื่นช่วยเหลือประชาชนทั้ง 66 ล้านคน แบ่งกลุ่มประชาชนเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มแรงงานในระบบประมาณ 11 ล้านคน ได้รับการเยียวยาผ่านประกันสังคม ลดเงินนำส่ง และชดเชยให้กับผู้ตกงาน 2.แรงงานอิสระ ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันล่าสุดผ่านเกณฑ์แล้ว 15 ล้านคน ให้ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน 3.เกษตรกร 10 ล้านคน เริ่มจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ให้ 5 พันบาท เป็นเวลา

3 เดือน 4.กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจกว่า 3 ล้านคน รัฐบาลดูแลด้วยการไม่ลดวันทำงาน ไม่ลดเงินเดือน

รวมแล้วทั้ง 4 กลุ่มมีประมาณ 40 ล้านคน ตรงกับวัยแรงงานของไทย

#### รพม.เคาะแผนกลุ่มเปราะบาง

นายลวรณกล่าวว่า ส่วนสำหรับกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการรัฐ และเตรียมช่วยเหลือเพิ่มเติม 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 5.กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด คนสูงอายุ คนพิการ มีประมาณ 13 ล้านคน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำลังเสนอมาตรการช่วยเหลือ คาดว่าจะออกมาในระยะเวลาอันใกล้นี้ ก่อนหน้ามีแนวคิดจะจ่ายเพิ่มให้อีกคนละ 1 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่ต้องเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง และ ครม. ก่อน 6.กลุ่มรายได้น้อยถึงขั้นสวัสดิการ 14.6 ล้านคน พบว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือในกลุ่ม 1-4 ประมาณ 2.4 ล้านคน กำลังดูว่าจะเติม

เงินเพิ่มในบัตรหรือไม่ 7.กลุ่ม 1.7 ล้านคนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ ขณะนี้เจอตัวตนแล้ว และเตรียมช่วยเหลือเช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพอิสระ ให้ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน 8.กลุ่มได้รับผลกระทบจากสังคมกรณีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 ล้านคน ซึ่ง พม.จะเข้าไปช่วยกำลังดูแลทางว่าจะช่วยอย่างไร

#### กioskต่อไปสำรวจ12.5ล้านคน

นายลวรณกล่าวต่อว่า เมื่อนำรายชื่อในกลุ่ม 5,6,7,8 ไปดูถึงความช่วยเหลือ หาตัวตนไม่ซ้ำซ้อน พบว่าเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 12.5 ล้านคน เมื่อรวมเยาวชนมีประมาณ 13.5 ล้านคน และกลุ่มวัยแรงงานมีมาตรการช่วยเหลือไปแล้ว 40 ล้านคน รวมแล้วคนไทย 66 ล้านคน จะได้รับการดูแลจากภาครัฐครบทุกกลุ่ม ซึ่งการช่วยเหลือในกลุ่ม 1-4 นั้นมีมาตรการออกมามากแล้ว กลุ่ม 5 และ 8 พม.รับไปดูแล ส่วนในกลุ่ม 6 และ 7 คลังรับไปดูแล โดยกลุ่ม 1-7 มีฐานข้อมูล

ชัดเจน ทำให้การทำงานภาครัฐสะดวกมากขึ้น สามารถออกมาตรการเป็นตัวเงินดูแลคนทุกกลุ่ม

## โควิดเปลี่ยนการบริโภคอาหาร

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยระยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารจัดทำรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในเอเชียช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่าผู้บริโภค 86% ในจีน จะรับประทานอาหารที่บ้าน รองลงมาคือ อ่องกง 77% และมาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ 62% และพบว่ามูลค่าค้าปลีกอาหารในเอเชียมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20-25 ต่อสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา นอกจากนี้ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งจะเป็นโอกาสของแบรนด์ต่างๆ ในการสร้างสินค้านวัตกรรมที่จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของโรคในอนาคต

## ห่วงติดเชื้อหั่นปรองเองในบ้าน

นางอนงค์กล่าวว่า ตลาดอาหารในเอเชียมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารเติบโตขึ้น และโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคช็อกกลับไปรับประทานที่บ้าน และเกิดกิจกรรมการปรุงอาหารรับประทานเองมากขึ้น อาทิ ในญี่ปุ่นและไทย พฤติกรรมนี้จะเป็นนิวนอร์มอล โดยเป็นการสั่งซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้นด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทำให้ธุรกิจการให้บริการอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและผู้ผลิตอาหารจำเป็นต้องปรับตัว สร้างช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์อย่างจริงจัง ต้องหาพันธมิตรมาช่วยเรื่องการจัดส่งสินค้า สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์

## เอสเอ็มอีพึ่งออนไลน์สร้างรายได้

นางอนงค์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โควิดสถาบันอาหารได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มเอสเอ็มอีในระยะสั้นด้วยการให้ส่วนลดในการใช้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนลดในการใช้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ส่วนลดในการใช้บริการตรวจสอบหรือรับรองระบบ และส่วนลดในการใช้บริการฝึกอบรมแก่บุคลากร

"ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจจากสภาพการค้าเข้าสู่ภาวะ

ปกติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก" นางอนงค์กล่าว

## ปศุสัตว์ไทยส่งออกพันล.ดอลลาร์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่สินค้าเพื่อการบริโภคยังเป็นที่ต้องการในตลาด ซึ่งไทยมีสินค้าปศุสัตว์เป็นสินค้าดาวเด่น โดยจากการติดตามสถิติการค้าระหว่างประเทศช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 พบว่าไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ อาทิ ไก่แปรรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ไข่ไก่ และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ มูลค่าถึง 1,173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

## ทุกตลาดบวกอ่องกงพุ่ง94%

นางอรมนกล่าวว่า ตลาดส่งออกสำคัญขยายตัวเกือบทุกตลาด เช่น อ่องกงขยายตัว 94% มีมูลค่าส่งออก 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาเซียนขยายตัว 71% มีมูลค่าส่งออก 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน ขยายตัว 44.5% มีมูลค่าส่งออก 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่นขยายตัว 10% มีมูลค่าส่งออก 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ส่งออกได้ดีในช่วงดังกล่าว เช่น ไก่แปรรูป สัดส่วนการส่งออก 56% ขยายตัว 1.3% มีมูลค่าส่งออก 652 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง สัดส่วนการส่งออก 20 ขยายตัว 29% มีมูลค่าส่งออก 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง สัดส่วนการส่งออก 2% ขยายตัว 597% มีมูลค่าส่งออก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ สัดส่วนการส่งออก 17% ขยายตัว 116.5% มีมูลค่าส่งออก 203 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

## พณ.ปลื้มเอฟทีเอแรงส่งหลัก

นางอรมนกล่าวว่า ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้สินค้าปศุสัตว์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยมีเอฟทีเออยู่ 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ โดยมี 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา บรูไน และอ่องกง ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ให้ไทยทุกรายการแล้ว ทั้งนี้ปี 2562 ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไป 18 ประเทศคู่เอฟทีเอรวม 3,393 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 82% ของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยทั้งหมด และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2535 ซึ่งเป็นปีก่อนที่ความตกลง FTA ฉบับแรกของไทยกับอาเซียนมีผลใช้บังคับ พบว่ามูลค่าการค้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยขยายตัวขึ้นถึง 785% หากแยกรายตลาด พบว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด เช่น จีน ขยายตัว 8,013% อาเซียนขยายตัว 4,753% ออสเตรเลียขยายตัว 1,600% เกาหลีใต้ขยายตัว 752% และญี่ปุ่นขยายตัว 419% เป็นต้น

## อานิสงส์เปิดเมือง-คู่แข่งเจอหิวขาด

นางอรมนกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้บางประเทศ อาทิ จีน อ่องกง เกาหลีใต้ และอาเซียน เริ่มฟื้นตัวและผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง รวมถึงมีความต้องการสินค้าอาหารที่สูงขึ้น ประกอบกับประเทศผู้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ กำลังเผชิญกับสงครามการค้าและโรคอหิวาต์ในสุกรระบาด จึงเป็นโอกาสของไทยในฐานะครัวโลกที่จะขยายการค้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ให้สินค้าปศุสัตว์ไทยมีความสะอาดปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และทำให้สินค้าปศุสัตว์ไทยเป็นที่นิยมในตลาดโลกได้



# 'คลัง'เคลียร์เงินเยียวยา5พัน แจกเพิ่มคนแก่-พิการ-ไร้บ้าน

**“คลัง”เคลียร์เงินเยียวยา5พัน แจกเพิ่มคนแก่-พิการ-ไร้บ้าน**

ผู้จัดการรายวัน360° - “คลัง” เนอะคน 4 กลุ่มตรวจสอบและแก้ไข ไม่ต้องไปร้องทุกข์เยียวยา 5,000 บาท เพราะ ก.คลังแก้ไขให้แล้ว หลังยึดเวลาเพิ่มที่ 3 แบนก์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 พ.ค.นี้ ระบุประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียน รัฐจะหาทางเยียวยาที่เหมาะสม เตรียมโอนเงินให้กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ได้ทำการแก้ไขชื่อนามสกุลให้ตรงกับของตนเองแล้ว จอชง ครม.ช่วยคนแก่ พิการ ไร้บ้าน แจก 1,000 บาท 3 เดือน 29 พ.ค.นี้ พร้อมแจกตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360° - “คลัง” เนอะคน 4 กลุ่มตรวจสอบและแก้ไข ไม่ต้องไปร้องทุกข์เยียวยา 5,000 บาท เพราะ ก.คลังแก้ไขให้แล้ว หลังยึดเวลาเพิ่มที่ 3 แบนก์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 พ.ค.นี้ ระบุประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียน รัฐจะหาทางเยียวยาที่เหมาะสม จอชง ครม.ช่วยคนแก่ พิการ ไร้บ้าน แจก 1,000 บาท 3 เดือน 29 พ.ค.นี้ พร้อมแจกตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. 63 โดยขอแนะนำว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน 4 กลุ่ม ต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจาก ก.คลังได้ดำเนินการแก้ไขให้

เรียบร้อยแล้ว และเป็นการดำเนินการให้กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้น ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้ ก.คลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจะโอนเงินเยียวยา ในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 จำนวน 5.9 แสนราย ส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนรายนั้น ให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก ซึ่ง ก.คลัง จะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง จำนวน 1.7 ล้านราย ก.คลัง อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม

3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนแล้ว ก.คลัง ได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของ ก.เกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่พุธที่ 20 พ.ค. 63 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com) ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ”

4. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 63 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับประชาชนในต่างจังหวัด สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา

5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยคาดว่าจะมีการเสนอแนวทางในการใช้งบประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ คนชรา คนไร้บ้าน เด็กแรกเกิด และผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉินด้วยการแจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีคนที่เข้าข่ายประมาณ 13-14 ล้านคน และหากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อในวันที่ 29 พ.ค.นี้ โดยจะเริ่มแจกเงินได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป.